

- คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ซึ่งห้าม “การชุมนุมทางการเมืองของบุคคลห้าคนหรือกว่านั้น” และยังกำหนดโทษอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนโดยเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน คำสั่งนี้ยังอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับแต่งตั้งสามารถควบคุมตัวบุคคลโดยไม่มีข้อกล่าวหาหรือไม่เข้ารับการไต่สวนจากศาล โดยให้ควบคุมตัวในสถานที่อย่างไม่เป็นทางการไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ และไม่สามารถร้องให้ศาลตรวจสอบได้
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายกำกับดูแลการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม และกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีสำหรับ “ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกเร้า หรือข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง” รัฐบาลได้นำกฎหมายข้อนี้มาใช้อย่างกว้างขวางและโดยพลการ เพื่อจัดการกับผู้ที่ต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญ
- ประกาศคสช.ที่ 39/2557 และภาคผนวกซึ่งจำกัดการจัดกิจกรรมทางการเมืองของบุคคลที่หลากหลาย รวมทั้งนักการเมืองและตัวแทนภาคประชาสังคม ภายหลังจากที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัว
- คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 41/2559 ซึ่งให้อำนาจกับองค์การอิสระอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการสั่งปิดสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุที่ละเมิดคำสั่งคสช. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางการได้ใช้คำสั่งนี้เพื่อปิดสถานีโทรทัศน์ Peace TV ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองซึ่งต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญ

“บรรยากาศของความหวาดกลัว”

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสามครั้ง โดยเป็นกิจกรรมการอภิปรายเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ และคาดว่าจะเป็ผลมาจากการกดดันของรัฐ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังแจ้งให้อาจารย์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งยุติการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

การสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขัดขวางกิจกรรมสาธารณะที่รัฐบาลมองว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ และกระบวนการออกเสียงประชามติ

แม้ว่านายกรัฐมนตรีอ้างว่าหน่วยงานราชการไม่ “ประสงค์จะละเมิดสิทธิของใคร” แต่เขาและบุคคลอื่นกลับทำในสิ่งตรงข้ามกับคำพูดซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ในวันที่ 19 เมษายน 2559 มีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้วิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า

“พวกเขาไม่มีสิทธิจะบอกว่าไม่เห็นชอบ... ผมไม่อนุญาตให้ใครจัดอภิปรายหรือจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าพวกเขาขัดขืนคำสั่งของผม ก็จะถูกจับกุมและจำคุก 10 ปี”

หนึ่งวันก่อนหน้านั้น ในวันที่ 18 เมษายน 2559 มีรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีประวิตร วงษ์สุวรรณให้สัมภาษณ์ว่า

“คุณจะไม่ชอบหรือไม่ชอบ [ร่างรัฐธรรมนูญ] แต่อย่าแสดงออกมา [ต่อสาธารณะ] ให้เก็บไว้ในใจของคุณเอง คนที่ใส่เสื้อ “โหวตไม่รับ” หรือ “โหวตรับ” ก็ต้องถูกจับถอดเหมือนกัน”

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลเรียกร้องรัฐบาลไทยให้เคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยทำให้เกิดบรรยากาศ
ซึ่งส่งเสริมให้บุคคลและกลุ่มต่าง ๆ สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่
กำลังจะเกิดขึ้น และขั้นตอนต่อไปของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้อย่างเสรีและมีความมั่นใจ

“การกระทำที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์ส่งเสียงออกมาดังกว่าที่สิ่งเขาพูด แทนที่จะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่
จะเคารพสิทธิของประชาชนและเปิดโอกาสให้พวกเขาพูดอย่างเสรี ทางกรกลับทำให้เกิดบรรยากาศของความหวาดกลัว”
โจเซฟ เบเนดิกต์กล่าว

/จบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการนัดสัมภาษณ์ โปรดติดต่อ press@amnesty.org หรือ +447983383805

////